

คำกล่าว
กิจกรรมการประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภพ โสตรโยม
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น ๒ อาคารเรือนปัญญา

คณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่าน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือการประเมิน ITA ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง นำไปสู่การพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ และเปิดโอกาสให้สาธารณชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงานป.ป.ท.) กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต ด้วยการสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานภาครัฐ ประกาศตนว่าไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน / ขณะ / หลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ต่อผู้บริหาร บุคลากรภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และสาธารณชน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และการป้องกันการทุจริต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จึงกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ จากบุคลากรภายนอกผู้มาติดต่อ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

๒. บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ งดให้ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด แก่บุคลากรภายนอกผู้มาติดต่อคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

๓. บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาเพื่อของขวัญของกำนัล และผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย

๔. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ รวมถึงการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนาม ในบัตรอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ

๕. บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีหน้าที่แจ้งให้บุคลากรภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด